



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
3 พฤศจิกายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ชี้แจงงบวิจัยกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., สยามรัฐ, คมชัดลึก, hfocus, newtv, isranews, thebangkokinsight, topnews, mono29, pptv, thailandplus, news1live)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ชี้แจงกรณีชมรมแพทย์ชนบทโพสต์ระบุงัญชาทางการแพทย์เป็นเพียงวาทกรรม ไม่ได้ได้รับความสำคัญและการสนับสนุนอย่างจริงจัง เนื่องจากไม่มีงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานฯ ว่า ขณะนี้ได้มอบหมาย นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. ดูแลเรื่องนี้ และสอบถามไปยัง นพ.สสจ. ว่า การสื่อสารดังกล่าวออกมาจากแหล่งใด ได้ ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง และขออย่าว่า สธ.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักฐานทางวิชาการเพื่อ สนับสนุนให้เกิดการใช้ยาที่ เหมาะสม ที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนเรื่องการวิจัยตั้งแต่ปี 2562-ปัจจุบัน ทำให้เกิดผลงานวิจัย รวบรวม 60 เรื่อง และในปี 2566 ยังมีนโยบายศึกษาวิจัยกัญชา กัญชง ครบวงจร ภายใต้งบวิจัยมากกว่า 80 ล้านบาท ซึ่งจะเน้น ให้นำหนักกับการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการวิจัยจากงานประจำ โดยในแผน บริการสุขภาพ (Service Plan) สาขากัญชา ปีนี้ได้เพิ่มเติมให้ทุกเขตสุขภาพมีการวิจัยหรือจัดการความรู้อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง นอกเหนือจากตัวชี้วัดเรื่องการเข้าถึงยาของผู้ป่วยด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เวลาทำวิจัยในคนไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีการขออนุญาต ต้องผ่าน กระบวนการจำนวนมาก ต้องใช้เวลา แต่ในกรมการแพทย์ รพ. มีเงินบำรุง มีเงินกองทุนวิจัย มีสถาบันวิจัยอยู่ในกรมการ แพทย์ มีหน้าที่วิจัยทั้งหมด เพราะเราเป็นกรมวิชาการ มีกองทุนวิจัยในการให้เงินทำวิจัยอยู่แล้ว และในระบบมีการ ศึกษาวิจัยกัญชาทางการแพทย์อยู่แล้ว เพราะเรื่องนี้เป็นความมั่นคงทางยาด้วย เนื่องจากบริษัทยาปัจจุบันไม่ค่อยวิจัยจาก พืช ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานรัฐที่ศึกษาเรื่องนี้ อาทิ รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น ศึกษาเรื่อง CBD มาช่วยผู้ป่วยติดยาเสพติดชนิด รุนแรง นอกจากนี้ ยังร่วมกับเอกชนวิจัย CBD ต่อสู้กับมะเร็ง ซึ่งกำลังศึกษาเช่นกัน

ประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก., ไทยโพสต์, แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กท. ธุรกิจ, ch7)

- 2 พ.ย.65 ประชุมสภาฯ นัดแรก สถานการณ์ในสภาฯ มีความขัดแย้งหากทวิความรุนแรง อาจนำไปสู่การยุบสภาฯ ก่อนชุด ปัจจุบันจะครบวาระ สัญญานเริ่มต้นชัดเจน จากกรณี รมว.อนุทิน เสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา เข้าสู่สภาฯ ให้พรรคร่วมรัฐบาลลง มติเห็นชอบตาม กมธ. แต่พรรคร่วมบางพรรคไม่สนับสนุนร่าง กม.เพื่อควบคุมกัญชา ถือว่าไม่เป็นผลดีต่อบ้านเมือง และเป็น ปัญหาของคนไม่เคารพกติกา ทำให้ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ แกลงจะลงมติไม่รับร่างกฎหมาย กัญชา และยื่นคำขาดให้นายอนุทินทบทวนกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับกัญชาโดยให้นำกลับไปเข้าบัญชียาเสพติด เพื่อไม่ให้ไทย เป็นสังคมมอดมยาเสพติด ทั้งนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า คนที่แกลงขวามไม่เคยทำกรบ้าน หากอยากจะทำให้กลับมาเป็นยาเสพติดอีก ครั้ง คงต้องมานั่งเป็น รมว.สธ.ก่อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, mcof, INN)

- นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน เผย คาดว่าสัปดาห์หน้าจะได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง แนวโน้มจะล้ม หรือไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาล เพราะฝ่ายค้านยืนยันว่าต้องเป็นกัญชาทางการแพทย์เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องปลดล็อก การให้กัญชาเป็น ยาเสพติดประเภทที่ 5 สามารถใช้ทางการแพทย์ได้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ร่าง พ.ร.บ.ฯ เพิ่มสาระขึ้นมาใหม่จำนวนมากจนเหมือน เป็นร่างใหม่ ดังนั้นจึงจะต้องผ่านกระบวนการฟังความเห็นจากประชาชนหรือไม่ โอกาสจะผ่านมี 50-50

สนับสนุน พ.ร.บ.กัญชา


สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ)



- นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ นำเครือข่ายสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์ ยื่นหนังสือต่อนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯ และรมว.สธ. เพื่อขอให้ผลักดันร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว

ทำร้ายร่างกายหลังเสพกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, แนวหน้า, สยามรัฐ)

- เกิดเหตุ นายธีระวัฒน์ ชายวัย 31 ปี อ.กุแก้ว จ.อุดรธานี เสพยาบ้าผสมเหล้าขาวและกัญชาอาละวาดคลุ้มคลั่งใช้จอบไล่ ทำร้ายชาวบ้าน ชูฆ่าทุกคนทั้งหมู่บ้าน หนี้นเกิดเหตุซ้ารอยโศกนาฏกรรมหนองบัวลำภู สุดท้ายตำรวจควบคุมตัวไว้ได้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, ch3plus)</p> <p>- เกิดเหตุที่ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี นายทองคุณ ชายวัย 55 ปี บังคับให้ภรรยาและลูกสาววัย 12 ปี เดินเท้าเปล่าระยะทาง 6 กม. ไปนำหมอกัญชาที่บ้านพ่อแม่มาให้ภายใน 1 ชม. ไม่งั้นจะฆ่าให้ตาย โดยก่อนเดินทางภรรยาถูกทำร้ายร่างกายเกือบสลบ ด้านลูกชายเผยเคยถูกทำร้ายร่างกายพลั้งล้มจนต้องผ่าตัดสมองและพิการ ต้องการให้เจ้าหน้าที่พาพ่อไปบำบัดรักษา</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ติดตามสายพันธุ์โควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, isaranews, mcot, isaranews) ที่วีช่อง TNN, ThaiPBS</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงว่า ขณะนี้เปิดประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ฤดูหนาวนี้อาจมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น การใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดยังมีความสำคัญในการช่วยลดการติดเชื้อ สำหรับการกลายพันธุ์ของโควิด ปัจจุบันมีเยอะมาก แต่ข้อสรุปยังเป็นตระกูลหรือลูกหลานของโอมิครอน ยังไม่มีสายพันธุ์ใหม่จากฐานข้อมูลของ GISAID ยังคงเป็น BA.5 แต่มีการกลายพันธุ์ย่อยลงไปของแต่ละสายพันธุ์ บางตัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น XBB, BA.4.6 และ BQ.1 ขณะนี้ไทยพบผู้ป่วย BQ.1 จำนวน 2 คน XBB จำนวน 5 คน BA.4.6 จำนวน 3 คน และ BA.2.3.20 จำนวน 2 คน ซึ่งได้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ BA.4.6 ที่สามารถหลบภูมิคุ้มกันของวัคซีนและการติดเชื้อตามธรรมชาติได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของสายพันธุ์ BA.5 ทั้งนี้ อนาคตเราจะจับตา BQ.1 ที่เพิ่มจำนวนเร็วว่าจะเพิ่มขึ้นเหมือนยุโรปและอเมริกาหรือไม่ โดยจะเพิ่มน้ำยาตรวจจำเพาะต่อ BQ ด้วย</p> <p>2. เชิญชวนพาเด็กเล็กเข้ารับวัคซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, thejournalist, ch7, soudhitalk)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ถึงการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในกลุ่มเด็กเล็ก 6 เดือนถึง 4 ปีว่า ขณะนี้ฉีดไปแล้วประมาณ 6,000 โดส หรือ 6,000 ราย ยังไม่มีการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ทั้งนี้ ได้มีการสำรวจสาเหตุที่ผู้ปกครองยังไม่พาบุตรหลานมารับวัคซีน พบว่า 1.กังวลเรื่องความปลอดภัย ยืนยันวัคซีนได้รับการขึ้นทะเบียนโดยอย.ไทย และ อย.สหรัฐอเมริกา รวมถึงราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ทั่วอาเซียนมีความเห็นตรงกันว่า มีความปลอดภัยและคุ้มค่าในการฉีดเพื่อป้องกันโรค และ 2.สถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ดีขึ้น แต่ย้ำข้อมูลว่าเด็กเล็กมีโอกาสติดเชื้อมากกว่าเด็กโต 1.5 เท่า และมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่า 5 เท่า รวมถึงใกล้จะเปิดเทอมในช่วงฤดูหนาวที่เชื้อก็กระจายได้ง่าย จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองให้พาเด็กเล็กมารับวัคซีน ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้ประสานความร่วมมือกับ พม. เพื่อขยายการบริการฉีดวัคซีนไปยังสถานดูแลเด็กทั่วประเทศ ซึ่งวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคจะลงพื้นที่การฉีดวัคซีนที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งจะมีทั้งเด็กเล็กและเด็กกลุ่มเปราะบาง</p> <p>3. คาดไทยฉีดวัคซีนไม่ถึงเป้าสิ้นปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ว่า เป้าหมายวัคซีน 2 ล้านโดสในสิ้นปีนี้ยากมาก เหลืออีก 2 เดือน แปลว่าต้องฉีดให้ได้วันละ 33,333 โดส ซึ่งไม่ง่าย เพราะปัจจุบันขึ้นขึ้นกันเต็มที่แล้วยังมีผู้มาฉีดทุกกลุ่มอายุเพียงวันละ 7,000 โดส และชวนยกขึ้นคำถามคือ สธ. จะมีกลยุทธ์ชวนประชาชนให้มารับวัคซีนอย่างไร ก่อนที่วัคซีนที่สั่งมา 60 ล้านโดสจะหมดอายุ</p> <p>4. งานวิจัยในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา โพสต์ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science Signaling โดยทีมวิจัยค้นพบเอนไซม์ของโฮสต์ที่ทำหน้าที่เติมหมู่ฟอสเฟตให้กับโปรตีน Nucleocapsid ของไวรัส SARS-CoV-2 ได้สำเร็จ เป็นเอนไซม์ 3 ชนิด ที่ทำงานร่วมกัน (SRPK, GSK-3, and CK1) พบว่าสารเคมีที่ไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ดังกล่าว โดยเฉพาะ SRPK ทำให้การเพิ่มจำนวนของไวรัสลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทีมวิจัยใช้ยาที่มีชื่อในปัจจุบันชื่อว่า alectinib ซึ่งเป็นยารักษามะเร็งที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ SRPK มาทดสอบฤทธิ์การต้านไวรัสในเซลล์ปอด และพบว่ายาดังกล่าวสามารถยับยั้งไวรัสได้ และไม่จำกัดไปที่ไวรัส SARS-CoV-2 แต่เพียงอย่างเดียว แต่ใช้ได้กับไวรัสโคโรนาชนิดอื่นด้วย</p> <p>5.ผลกระทบเศรษฐกิจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เห็นว่า แม้ในระยะกว่า 2 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่นเดียวกับทุกประเทศทั่วโลก แต่พื้นฐานที่แข็งแกร่งจากการบริหารจัดการที่ดีในช่วงการแพร่ระบาด จะทำให้ในระยะหลังโควิด-19 ไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ทั้งด้วยการใช้ประโยชน์ศักยภาพทางการแพทย์ การท่องเที่ยว และการลงทุนด้านคมนาคมหลายโครงการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคฝีดาษวานร	
<p>ยังไม่พบรอยโรคฝีดาษวานรในฝูงลิงเมืองไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk, news1live)</p> <p>- นสพ. ภัทรพล มณีอ่อน หรือ หมออี๊ด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรมอุทยานฯ กล่าวว่า สำหรับข้อกังวลโรคระบาดฝีดาษลิงจะมีการระบาดจากลิงสู่คน ขอให้ประชาชนสบายใจ จากการตรวจโรคลิงควบคู่ไปกับโครงการทำหมันลิงจำนวนกว่า 25,000 ตัว จากจำนวนประชากรลิง 50,000 ตัว จากพื้นที่ 222 แห่งทั่วประเทศ ยืนยันว่ายังไม่มีการตรวจพบรอยโรคฝีดาษลิง ในสัตว์ป่าประเทศไทยแม้แต่ตัวเดียว ทั้งนี้กรมอุทยานฯ กำลังเตรียมตรวจสุขภาพลิงนำเข้าย่อนหลัง 1 ปี และการสุ่มตรวจสัตว์ที่นำเข้ามาในตระกูลลิง และสัตว์ฟันแทะ จาก 97 ตัวอย่าง ยังไม่พบสัตว์ชนิดไหนมีโรคฝีดาษลิงเช่นกัน</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>สธ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่แพทย์นิติเวช</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, mono29, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่แพทย์นิติเวช ที่ร่วมภารกิจชันสูตรร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู พร้อมขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับที่ร่วมกันปฏิบัติการ ทำให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว</p>	
<p>รางวัล NCD Clinic Plus Award</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (opt-news, hfocus, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัล NCD Clinic Plus Award ให้ 11 โรงพยาบาลที่พัฒนาคุณภาพบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับประเทศ และรางวัลรูปแบบบริการ (Service Model) ให้ 5 หน่วยงาน ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาจัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง</p>	
<p>สิทธิบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, hfocus, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยสิทธิรักษา 30 บาท มีผู้ใช้บริการ รพ.นพรัตนราชธานี เป็นจำนวนมาก หลังจาก สปสช. ยกเลิกสัญญา รพ.เอกชน เหตุพบปัญหาการเบิกจ่ายได้รับรายงานว่า กรณีดังกล่าวส่วนใหญ่พบในพื้นที่กทม. และทางรพ.นพรัตนราชธานี ซึ่งได้หารือกับทางอธิบดีกรมการแพทย์ถึงเรื่องนี้แล้วว่า หากบุคลากรในรพ.นพรัตนราชธานีไม่เพียงพอ จะมีการปรับเกลี่ยบุคคลในกรมมาช่วยสนับสนุน ซึ่งสำนักงานปลัด สธ. หากตรงไหนช่วยได้ก็พร้อมช่วยเหลือ แต่เบื้องต้นได้สอบถามอธิบดีกรมการแพทย์แล้วว่า หากต้องการให้สำนักงานปลัดฯ สนับสนุนบุคลากรก็ยินดี รวมทั้งจ่ายพยาบาลนอกเวลาเพิ่มเติม เพื่อช่วยลดผลกระทบเนื่องจากมีคนไข้จำนวนมาก และขณะนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นแล้ว</p>	
<p>อย. ชี้แจงข่าวครีมนวดผมพบซิลิโคน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus, thebangkokinsight, thereporters, inn)</p> <p>- อย. ชี้แจงข่าวครีมนวดผมพบซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมมีใส่สารในกลุ่มซิลิโคน เพื่อคุณสมบัติช่วยเคลือบเส้นผมทำให้เส้นผมนุ่มลื่น ไม่พันกัน โดยสารในกลุ่มซิลิโคนนี้ ประเทศไทยอนุญาตให้ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางได้โดยมีได้กำหนดเงื่อนไขและปริมาณการใช้เช่นเดียวกับกฎระเบียบสากลด้านเครื่องสำอาง และสามารถใส่สารกันเสียในครีมนวดผมมากกว่า 1 ชนิดได้อย่างปลอดภัยหากใช้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด รวมถึงสารเมทิลไอโซโทไซโซลิโนนและฟีน็อกซีเอทานอล ที่เป็นสารกันเสียที่อนุญาตให้ใช้ได้เครื่องสำอาง</p> <p>ด้าน ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการอย. แนะนำการใช้ครีมนวดผมอย่างถูกวิธี ให้ใช้ในปริมาณที่เหมาะสม แต่หากใช้แล้วเกิดอาการแพ้ ให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์ นอกจากนี้ ประชาชนควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ตรวจสอบฉลาก ต้องมีข้อความแสดงเลขที่ใบรับจดแจ้ง ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อทางการค้า ประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑ์ ชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ปริมาณสุทธิ ครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ ค่าเตือนและปฏิบัติตามที่ระบุบนฉลาก</p>	
<p>ผลการตรวจพิสูจน์อาหาร อย.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สปริงนิวส์, เนชั่น, สยามรัฐ, คมชัดลึก, thailandplus)</p> <p>- อย. ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ณ ด้านอาหารและยาลาดกระบัง นำเข้าโดย บจก. เอ็ม โกลบอล ซอร์สซิง เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2565 โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ “ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่แข็ง” ผลิตโดย Fujian Minwell Food Industrial Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นการผลิต 22072 วันผลิต 29/04/2022 วันหมดอายุ 28/04/2024 น้ำหนักสุทธิ 1 กก. ผลการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบแคดเมียม 3.27 มก./กก. (ต้องไม่เกิน 2 มก./กก.) ซึ่งเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์และอาหารผิดมาตรฐานตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค ทั้งนี้ อย.อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผู้ป่วยจิตเวชกับลักษณะต้องห้ามในการทำงาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า คอลัมน์ สก๊อปพิเศษ</p> <p>- การค้นหาคนที่เกิดปัญหาสุขภาพจิตระหว่างการทำงาน ถ้าสามารถค้นหาและนำเข้าสู่กระบวนการรักษาได้เร็ว ก็จะไม่เกิดผลกระทบต่อสังคม และยังเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ ไม่ให้เกิดการพิพากษาจากสังคม ดังนั้น ต้องสร้างความเข้าใจในสังคม และหาจุดร่วมเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย ซึ่งอาจไม่ใช่แค่การทบทวนกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. . ตามที่ สำนักงาน ก.พ. เสนอปรับปรุงกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ต้องมองระดับมหภาค โดยต้องสร้างมาตรการทางสังคม เพื่อให้เกิดคุณภาพที่สมดุลและเป็นธรรมร่วมกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ สก๊อปพิเศษ</p> <p>- ข้อมูล mental health in workplace ระบุ การมีงานทำช่วยให้คนมีสุขภาพจิตดี แต่งานก็ทำให้คนมีปัญหาสุขภาพจิต ดังนั้น สำนักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลกำลังคนวัยทำงานของประเทศ ควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตระหว่างการทำงาน ไม่น้อยไปกว่าการคัดกรองคนเข้าทำงาน ถ้าหลักฐานทางการแพทย์ไม่มีประสิทธิผลที่จะนำมาใช้ในการคัดกรองคนเข้าทำงาน การดูแลสุขภาพจิตระหว่างทางน่าจะเป็นโจทย์วิจัยที่ต้องร่วมกันออกแบบเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม และสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น</p>	
<p>นาร่องรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่บ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท โรช ไทยแลนด์ เมียนมา กัมพูชา และลาว ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งอย่างต่อเนื่องที่บ้าน (Continuum of Personal Home-based Cancer Care) เพื่อนำร่องความร่วมมือในการดูแลระบบสุขภาพไทยอย่างไร้รอยต่อ โดยจะเริ่มนำร่องกับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่สมัครใจ และอยู่ในความดูแลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และอาจขยายผลไปยังมะเร็งชนิดอื่นๆ หากมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ คาดเริ่มดำเนินการภายในเดือนพ.ย.นี้</p>	
<p>ดิจิทัลเฮลท์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการใช้เทคโนโลยีระบบ Smart Safety และ Smart Health เพื่อการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ติดบ้านและติดเตียงเพื่อจะป้องกัน-แก้ไขเหตุฉุกเฉิน ที่เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี โดย สปสช. สนับสนุนงบประมาณร่วมสมทบกับเทศบาลในการจัดตั้งเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลฯได้นำเรื่องระเบียบ ความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ การสนับสนุนอุปกรณ์ มาบูรณาการจนประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ หากท้องถิ่นอื่น ๆ จะนำระบบนี้ไปใช้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในพื้นที่ รวมถึงต้องการงบ กบท. สามารถติดต่อ สปสช.ได้</p>	
<p>ภัยใกล้ตัววันลอยกระทง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, 77 ข่าวเด็ด)</p> <p>- นพ.ชิระ บลพิบูลย์ นพ.สสจ.ชัยภูมิ กล่าวว่า เดือนภัยใกล้ตัวในวันลอยกระทงตามพื้นที่ต่างที่มีการจัดงานมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการจมน้ำเสียชีวิต ที่มีเด็กแอบลงเล่นน้ำ หรือได้รับอันตรายจากประทัดระเบิดใส่ตัว ใส่ใบหน้า ลำตัว แขนขาจนได้รับบาดเจ็บ บางรายถึงขั้นรุนแรงถึงกับพิการ และชีวิตมาแล้วก็มีเป็นจำทุกปี พบทั่วประเทศปีละกว่า 100 ราย พบกลุ่มเสี่ยงสูงอยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 15-29 ปี รองลงมาอายุ 5-9 ปี</p>	
<p>แพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชนน้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์)</p> <p>- พญ.ประกายทิพย์ สุศิลป์รัตน์ แพทย์ชำนาญการ นพ.ธกร เหมะจันทร แพทย์ รพ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายมานพ วัฒนนันท์ สสอ.พระนครศรีอยุธยา เปิดจุดแพทย์เคลื่อนที่ บริเวณลานวัดโพธิ์เผือก หมู่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา หลังจากที่ได้รับแจ้งว่าบริเวณดังกล่าวมีน้ำท่วม และมีประชาชนต้องการความช่วยเหลือ จึงได้ประสานกับนายก อบต.บ้านใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ทำการเปิดบริการตรวจรักษา มีประชาชนมารับการตรวจและรับยาเบื้องต้นจำนวนมาก ขณะเดียวกัน พญ.ประกายทิพย์ และทีมแพทย์ ยังได้เดินทางนำยาและไปตรวจผู้ป่วยที่ไม่ได้ไปพบแพทย์เนื่องจากน้ำท่วมด้วย</p>	
<p>ศูนย์วินิจฉัยภาวะต่อไบทูลินัมที่อกชิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ, mcot)</p> <p>- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดศูนย์วินิจฉัยภาวะต่อไบทูลินัมที่อกชินแห่งแรกในเอเชียอาคเนย์ เป็นการบูรณาการระหว่างคลินิกและพรีคลินิก เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโดยใช้ข้อมูลด้านคลินิกคัดกรองประวัติผู้ป่วยในการวินิจฉัยและเลือกวิธีการรักษาให้เหมาะสม และอาจเป็นแนวทางการรักษาที่มีมาตรฐานในวงการแพทย์เวชศาสตร์ความงาม ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป</p>	